

Số: 462/TB-CAH-TM

Trảng Bom, ngày 28 tháng 12 năm 2023

## THÔNG BÁO

### Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong dịp Lễ, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Hàng năm vào dịp Lễ, Tết cuối năm là thời điểm các loại tội phạm trộm, cướp tài sản, đánh bạc, cố ý gây thương tích... diễn biến phức tạp, hoạt động mạnh động, có chiều hướng gia tăng gây thiệt hại về tài sản và người, ảnh hưởng đến tình hình ANTT. CAH Trảng Bom đã mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/2/2024. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đồng thời thông báo đến quần chúng Nhân dân phương thức thủ đoạn hoạt động và biện pháp phòng ngừa một số loại tội phạm phổ biến như sau:

#### 1. Tội phạm trộm cắp tài sản

- Phương thức thủ đoạn: Đối tượng trộm thường lợi dụng vào các ngày Tết chủ nhà đi chơi, du lịch dài ngày hoặc đi chúc Tết không khóa cửa cẩn thận, đối tượng sẽ phá khóa, cắt mái tôn, cửa sổ đột nhập vào nhà lấy tài sản. Các đối tượng trộm bằng hình thức đưa nóng thường lợi dụng sơ hở của những người đi mua đồ dùng, đi chúc Tết để xe ở vị trí khuất tầm nhìn, không có người trông coi, thậm chí để chìa khóa trên xe, đối tượng sẽ nhanh chóng phá khóa trộm xe và tẩu thoát.

- Cách phòng ngừa: Khi vắng nhà dài ngày, chủ nhà nên nhờ người trông coi, không nói cho nhiều người, không đăng tải các hình ảnh du lịch, chúc tết ở địa điểm khác trên các trang mạng xã hội. Đối với các tài sản có giá trị nên gửi ngân hàng, không nên cất trong nhà. Trước khi đi làm hoặc đi ngủ phải khóa cửa cẩn thận kể cả cửa sổ, nên lắp đặt các hệ thống chống trộm, camera. Không nên để tài sản có giá trị trong xe ô tô, cốp xe, không nên để xe ở vị trí khuất tầm nhìn và phải gửi người trông coi xe.

#### 2. Tội phạm cướp tài sản

- Phương thức thủ đoạn: Đối tượng cướp tài sản thường đi từ 2 người trở lên, sử dụng hung khí để tấn công như: dao, mã tấu, gậy... chọn nơi vắng vẻ ít người qua lại để chặn đường hoặc bất ngờ tấn công nạn nhân, nhanh chóng cướp tài sản hoặc lợi dụng những cặp đôi ngồi tâm sự nơi vắng vẻ, đối tượng dùng hung khí cướp tài sản, thậm chí hiếp dâm.

- Cách phòng ngừa: Người dân không nên đi lại ở các tuyến đường vắng vào ban đêm, nếu cần thiết đi thì phải đi từ 2 xe trở lên. Các đôi nam nữ không nên ở nơi vắng vẻ ít người qua lại để tâm sự. Các gia đình có người già, trẻ em ở nhà thì nên khóa cổng cẩn thận, không mở cửa cho người lạ vào nhà.

#### 3. Tội phạm cướp giật tài sản

- Phương thức thủ đoạn: Đối tượng cướp giật tài sản thường đi từ 2 người trở lên trên xe phân khối lớn và bố trí thêm xe cản đường khi bị truy đuổi, khi quan sát thấy sơ hở của người đi đường như: đeo trang sức, khoác giỏ xách, cầm điện thoại thì tiếp cận giật tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát. Thời điểm gần Tết, các đối tượng còn

đến các ngân hàng, cây ATM theo dõi người rút tiền để cướp giật hoặc nhả vào những người bán hàng đeo túi tiền trên người, đập kiếng xe ô tô để lấy tài sản, để tiền trong ngăn tủ ở vị trí dễ tiếp cận, đối tượng thường vào giả vờ mua hàng rồi lợi dụng cướp giật tài sản.

- Cách phòng ngừa: Khi người dân đi ra đường, nhất là phụ nữ không nên đeo nhiều đồ trang sức, nếu đeo thì phải mặc áo khoác che kín; khi đi giao dịch mang theo số tiền lớn nên đi bằng xe ô tô, nhờ người theo bảo vệ, giám sát, không nên để tài sản vào túi xách rồi đeo qua người, khi bị giật sẽ bị ngã nguy hiểm đến tính mạng; không nên vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại, cất điện thoại kỹ trong túi không để hở cho đối tượng nhìn thấy. Đối với những người bán hàng nên bố trí thêm người trông coi, không nên để nhiều tiền trong túi, đeo trên người tránh để đối tượng thấy nảy sinh phạm tội; khi thấy đối tượng khả nghi như: đeo khẩu trang, kính, đội nón vào mua hàng, có đối tượng đứng bên ngoài nổ máy xe chờ sẵn nên đề phòng cảnh giác ngay, từ chối mua bán, không để đối tượng tiếp xúc gần.

#### **4. Tội phạm cố ý gây thương tích, giết người do nguyên nhân xã hội**

- Nguyên nhân của tội phạm này xuất phát từ những mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, trong đó đa phần là do lúc uống rượu bia không làm chủ được bản thân tranh cãi, có lời nói, hành vi xúc phạm nhau dẫn đến gây thương tích, giết người.

- Để đề phòng tội phạm cố ý gây thương tích, giết người do nguyên nhân xã hội trước hết mỗi cá nhân phải tự kiểm chế, điều chỉnh hành vi của bản thân, không sử dụng bạo lực làm cách thức để giải quyết mâu thuẫn, hạn chế sử dụng rượu bia, không uống rượu bia say xỉn đến mất kiểm soát hành vi. Các quán Karaoke, quán nhậu phải hoạt động đúng thời gian quy định; khi phát hiện khách có biểu hiện say xỉn, tâm lý đang bị kích động cần khôn khéo tìm lý do từ chối tiếp đón, không bán rượu bia cho khách có biểu hiện say xỉn hoặc xảy ra tranh cãi tại bàn nhậu; thường xuyên quan sát các biểu hiện bất thường của khách, để xa tầm tay dao, kéo, gậy, các vật dụng có thể làm hung khí đánh nhau. Các chủ quán nên gắn camera để trích xuất khai thác; khi xảy ra vụ việc tranh cãi phức tạp cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời giải quyết.

#### **5. Hoạt động cờ bạc**

Vào những ngày lễ, tết là thời điểm các đối tượng tăng cường tổ chức đánh bạc dưới các hình thức: đánh bài, đá gà, chơi sóc đĩa, lô tô... nhằm dụ dỗ Nhân dân dịp nghỉ Tết tham gia để các đối tượng thu lợi nhuận, tiền xâu. Ngoài ra các gia đình, bà con trong xóm được nghỉ Tết cũng tổ chức đánh bài ăn tiền tại gia đình. Đây là tệ nạn gây ảnh hưởng xấu đến đời sống, bị pháp luật cấm và xử lý nghiêm khắc, cụ thể như sau:

\* Điều 28, Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định mức phạt hành chính đối với các hành vi đánh bạc trái phép lên đến 2 triệu đồng đối với hành vi đánh bạc bị xử lý lần đầu và có giá trị tiền, hiện vật tham gia đánh bạc dưới 05 triệu đồng.

\* Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định người thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào, được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 05 triệu đồng trở lên hoặc dưới 05 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về một trong các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc hoặc đã

bị kết án về một trong các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc, chưa được xóa án tích thì có thể bị phạt tiền đến 100 triệu hoặc phạt tù đến 07 năm.

Do đó trong dịp Tết bà con Nhân dân nên tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích tuyệt đối không nên đánh bạc, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Khi phát hiện các tụ điểm đá gà, đánh bài, chơi xóc đĩa hoặc ghi số đề cần báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời xử lý, triệt xóa.

Để bà con Nhân dân trên địa bàn đón một mùa Xuân bình an, hạnh phúc. Công an huyện kêu gọi mọi tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình, tích cực tham gia tố giác các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Khi phát hiện đối tượng phạm tội quả tang, mọi người dân đều có quyền bắt giữ và giao đối tượng, tang vật cho cơ quan Công an nơi gần nhất. Quân chúng Nhân dân trong quá trình truy bắt đối tượng nếu bị thương, bị hư hỏng tài sản sẽ được UBND huyện hỗ trợ theo Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai. Khi biết các thông tin về tội phạm, tệ nạn xã hội bà con kịp thời báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc số điện thoại của trực ban Công an huyện **02513.866234**. Công an huyện sẽ đảm bảo giữ bí mật về những thông tin cá nhân của bà con Nhân dân cung cấp tin, những cá nhân, tổ chức tích cực, điển hình trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm sẽ được khen thưởng, động viên kịp thời

Công an huyện Trảng Bom mong nhận được sự quan tâm phối hợp chỉ đạo của các ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn. Kính mong chúc sắc tôn giáo tuyên truyền cho đồng bào tín đồ biết để phòng ngừa, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. /

**Nơi nhận:**

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Trung tâm VH TT huyện;
- Đài truyền thanh các xã, tt;
- Các cơ sở tôn giáo;
- CA các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TM.

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN  
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN**



**Trung tá Hoàng Minh Nhân**

